
สํานักงานอธิการบด ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 ครั้งที่  ๓/๒๕๖๓  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  
 

 
 
 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ (ราง) ขอเสนอการปรับโครงสรางองคกร ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อาจารย ดร.ถนัด  บุญชัย  รองอธิการบดี แจงวามหาวิทยาลัยไดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปรับโครงสรางองคกรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่ ๔๗/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ซึ่งคณะกรรมการฯ 
ประกอบดวย 

๑. นายทินกร นําบุญจิตต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
เปน  ประธานกรรมการ 

๒. ศาสตราจารยเชี่ยวชาญพิเศษ ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
เปน  กรรมการ 

๓. พลตํารวจโทวุฒิ  วิทิตานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
เปน  กรรมการ 

๔. รองศาสตราจารย ดร.วรรณวดี  มาลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
เปน  กรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสมร  สรอยอินตะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
เปน  กรรมการ 

๖. รองศาสตราจารยเพ็ญรัตน  หงสวิทยากร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
เปน  กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล  วงศสุข รองอธิการบดี 
เปน  กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตร ี มณีโกศล รองอธิการบดี 
เปน  กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลทิมา  พิชัย รองอธิการบดี 
เปน  กรรมการ 

๑๐. รองศาสตราจารย วาที่รอยตรีสกล  แกวศิริ คณบดีคณะครุศาสตร 
เปน  กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสุรศักดิ์  นุมมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
เปน  กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเกษรา  ปญญา ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
เปน  กรรมการ 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานทั่วไป 



๑๓. นางศิริเพ็ญ  ผอนจัตุรัส ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
เปน  กรรมการ 

๑๔. อาจารย ดร.ถนัด  บุญชัย รองอธิการบดี 
เปน  กรรมการและเลขานุการ 

๑๕. นางประไพ  ปรีชา ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
เปน  ผูชวยเลขานุการ 

๑๖. นายนราธิป  ปากหวาน ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
เปน  ผูชวยเลขานุการ 

ซึ่งในวันนี้ ศาสตราจารยเชี่ยวชาญพิเศษ ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา และ พลตํารวจโทวุฒิ  วิทิตานนท  ติดภารกิจ 
ที่ตางประเทศ  ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล  วงศสุข  และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลทิมา  พิชัย  ไปราชการ 
ที่ตางจังหวัด  จึงไมสามารถเขารวมการประชุมในวันนี้ได  จากนั้นไดนําเสนอ (ราง) ขอเสนอการปรับโครงสราง
องคกร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   ซึ่งที่ประชุมรวมกัน
พิจารณาแลวมีความเห็นและขอสังเกตดังตอไปนี้ 

ความเห็น 
๑. คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชียขอทบทวนเรื่อง 

การกําหนดจํานวนตําแหนงรองคณบดีของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชียซึ่งเปน 
สวนงานภายใน  โดยขอเพ่ิมตําแหนงรองคณบดีและใชงบประมาณจากกองทุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชียในการเบิกจายเงินประจําตําแหนง  คณะกรรมการรับจะนําประเด็นนี้ไปพิจารณา 

๒. หากมีการปรับเปลี่ยนการบริหารภาควิชามาเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การศกึษา  จะตองใชงบประมาณเทาใดในการเบิกจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษา  
และใชแหลงงบประมาณใด  คณะกรรมการแจงวายังไมไดหารือละเอียดลงไปถึงจํานวนเงิน  แตหาก
มหาวิทยาลัยเห็นชอบแนวคิดดังกลาว  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะตองเปนผูพิจารณากําหนดอัตรา
คาตอบแทน  ซึ่งกองนโยบายและแผนจะเปนผูดําเนินการคาํนวณยอดงบประมาณให 

๓. ปจจุบันนี้มีบางหลักสูตรที่อาจารยประจําหลักสูตรมาจากตางคณะ   หากมหาวิทยาลัย
เห็นชอบการปรับโครงสรางตามที่คณะกรรมการเสนอ   จะเปนไปไดหรือไมที่จะเปดโอกาสใหอาจารยประจํา
หลักสูตรยายสังกัดเพ่ือใหการบริหารหลักสูตรมีความคลองตัว 

ขอสังเกต 
๑. การบริหารจัดการคณะไมควรยึดติดกับโครงสรางแบบเดิม  ตองมีการใชทรัพยากร

รวมกัน การกําหนดรายวิชาในแตละหลักสูตรตองยึดหลักตามหลักเกณฑของหลักสูตร  จึงควรมีการหาแนวทาง
ในการบูรณาการหลักสูตรรวมกัน 

๒. ในปจจุบันคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบางหลักสูตรไมตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนเทาท่ีควร  ทําใหหลักสูตรดังกลาวมีจํานวนนักศึกษาลดลง  รวมทั้งมหาวิทยาลัยยังไมมีสาขาใหมๆ  
ที่สอดคลองกับความตองการของตลาดในชวงเวลานี้  เชน  การแพทย  เภสัชกรรม  ซึ่งเปนหลักสูตรที่กําลัง
ไดรับความนิยมจากผูเรียน   ซึ่งประเด็นนี้อาจารย ดร.ถนัด บุญชัย  รองอธิการบดีแจงวา   มหาวิทยาลัยได  
ลงนามบันทึกขอตกลงทางวิชาการ (MOU) กับสภาการแพทยแผนไทยในวันที่ ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓   
เพ่ือจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีดานการแพทยแผนไทย  ซึ่งในจังหวัดเชียงใหมยังไมมี  
การเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว   และเปนครั้งแรกที่สภาการแพทยแผนไทยไดมีการลงนามความรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดการเรียนการสอนดวย 



ทั้งนี้  เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมในวันนี้แลว  คณะกรรมการศึกษาแนวทางการปรับโครงสราง
องคกรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจะนําขอมูลท่ีไดไปประชุมเพื่อสรุปผล  จากนั้นจะทํา
หนังสือประสานไปยังคณะเพ่ือแจงสรุปแนวทางการปรับโครงสรางพรอมทั้งขอความอนุเคราะหคณะรวบรวม
ความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดสงมาใหคณะกรรมการ   เมื่อคณะกรรมการไดรับความคิดเห็นแลวจะ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

อนึ่ง  เอกสารประกอบการประชุมฉบับนี้ยังเปนเพียง “ราง” ขอเสนอการปรับโครงสราง
เทานั้น   เพ่ือมิใหเกิดความเขาใจผิด  ขอความอนุเคราะหกรรมการทุกทานงดเวนการเผยแพรเอกสารฉบับ
ดังกลาว 

มติที่ประชมุ    
๑. รับทราบ (ราง) ขอเสนอการปรับโครงสรางองคกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

ของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปรับโครงสรางองคกรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 

๒. มอบเลขานุการคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปรับโครงสรางองคกรในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  นําความเห็นและขอสังเกตของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยไปพิจารณา 

 
 

นางศิริเพ็ญ  ผอนจัตุรัส 
 (นางศิริเพ็ญ  ผอนจัตุรัส) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


